

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ วัน เดือน ปี 20 มิ.ย. 2561 หน้า 9 เรื่อง ประหยัดพลังงาน

พพ.หนุนคก.ประหยัดพลังงาน



รายงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เดินหน้าโครงการ "ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง" หวังเป้าติดฉลากเพิ่มเป็น 7 ล้านใบ เล็งตั้ง ขอส.ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับประชาชนที่นำแบบบ้านประหยัดพลังงานไปใช้พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ 3 มุม 3 มุม สร้างการรับรู้ในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายวัย

ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ปีนี้ พพ.ยังเดินหน้าสนับสนุนโครงการ "ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง" ต่อเนื่องหลังจากที่มาแล้ว 10 ปี ติดฉลากไปแล้วรวมกว่า 30 ล้านใบ คิดเป็นมูลค่า



เงินมากกว่า 23,000 ล้านบาท หรือสร้างผลประหยัดพลังงานสูงกว่า 739 พันตันน้ำมันดิบ (Ktoe) ช่วยลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกได้ 3.8 ล้านตัน เฉพาะปีที่ผ่านมามีติดฉลากได้ 6 ล้านใบ ส่วนปีนี้ พพ.ได้มีการติดฉลากเพิ่มอีก 3 ผลิตภัณฑ์

ได้แก่ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องดูดควัน เครื่องทอดน้ำมันท่วม รวมเป็น 19 ผลิตภัณฑ์ และวางเป้าติดฉลากในผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่ม 3-5 ผลิตภัณฑ์ สำหรับเป้าหมายในปีที่ตั้งเป้าการติดฉลากประมาณ 7 ล้านใบจาก 19

ผลิตภัณฑ์โดยแต่ละปีวางเป้าเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ติด "ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง" 3-5 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไปเนื่องจากแต่ละผลิตภัณฑ์ต้องมีการบรรณาการทดลอง ทดสอบ และต้องมีการประชุมหารือต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าประหยัดพลังงานจริง

ทั้งนี้ พพ. ได้มีการปรับปรุงตัวฉลากใหม่ เพิ่ม QR Code สะดวกต่อการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง QR Code ในอนาคตคาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเข้าสู่ตลาดอีกเป็นจำนวนมาก ทางผู้บริโภคจะมีทางเลือกในการเลือกใช้อุปกรณ์ได้มากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่พพ.ทำควบคู่กับโครงการฉลากฯ คือ "บ้านประหยัดพลังงาน" มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องบ้านประหยัดพลังงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด โดย พพ. มีแบบ

บ้านประหยัดพลังงานให้ประชาชนทั่วไปเพื่อนำไปใช้ก่อสร้างจำนวน 12 แบบ ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และบ้าน 2 ชั้น ซึ่งแบบบ้านทั้ง 12 แบบ สามารถดาวน์โหลดได้จาก <https://www.facebook.com/notes/dede-home> แม้ว่าการก่อสร้าง "บ้านประหยัดพลังงาน" จะมีราคาสูงกว่าแบบบ้านทั่วไปแต่จะทำให้ต้นทุนได้ภายในระยะเวลา 5 ปีจากต้นทุนพลังงานที่ประหยัดไป

อย่างไรก็ตามหากโครงการบ้านประหยัดพลังงาน ได้รับความสนใจจากประชาชนมากขึ้น ทาง พพ. จะหารือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ออส.) เพื่อ

สนับสนุนเรื่องเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เงินช่วยเหลือและส่งเสริมให้สร้างบ้านประหยัดพลังงานมากขึ้น เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ถึงโครงการ "ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง" และ "บ้านประหยัดพลังงาน" ให้แพร่หลายมากขึ้น ล่าสุด พพ. ได้ตั้งคาราคีลิตี 3 มุม 3 มุม ประกอบด้วย กบ-ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, แทงศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, มอศ-ปฏิภาณ ปฐวิภาณดี มาเป็นตัวพรีเซนเตอร์สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายวัย, หลากหลายอาชีพผ่านภาพยนตร์โฆษณา, สารคดีสั้น และสไลด์วิทยุ